
BORGARRÁÐ 10. október 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
stöðu lóðarleigusamninga í hesthúsahverfinu í Víðidal - R16020258

Hver er staða lóðarleigusamninga í hesthúsahverfinu í Víðidal? Hefur Reykjavíkurborg í 
hyggju að endurnýja lóðarleigusamningana?


